

## สุสานกะโหลกซุกตู้'คอนเทเนอร์...'โผล่ในทะเลอ่าวไทย

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2552

ลือสิ่งเรื่อดังเกเมืองชล พบ “สุสานกะโหลกกลางทะเล” และตู้คอนเทนเนอร์ปริศนา เกือบ 10 ใบ กระจัดกระจายกลางทะเลอ่าวไทย เชื้อภายในเป็นซากศพ เผยตู้มีหลอกปริศนา เครื่องมือสื่อสารจับเป้าได้ระยะไกล เขาไกลหายจากจู่ภาพ ตะลึงหวั่งกะโหลกติดอวน และติดเบ็ดมานานติดต่อกันเกือบ 20 ปี กว่า 100 หัว ขณะที่หลายหน่วยงานเริ่มตื่นตัว เตรียมมาตรการตรวจสอบ

ลือสิ่งเรื่อดังเกเมืองชล พบ “สุสานกะโหลกกลางทะเล” รายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายปราโมทย์ โกวาสกุล กำนันตำบลแสลงสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีกระแสน้ำพัดพาซากศพประมงพบสุสานกะโหลกมนุษย์ในทะเลอ่าวไทย และพบตู้คอนเทนเนอร์ 8 ตู้ ถูกปิดสนิทจมอยู่ในทะเลหลายจุด ในระดับน้ำลึก 25, 30 และ 50 เมตร จุดแรก ในร่องน้ำทะเลเส้นทางเดินเรือสินค้าระหว่างเกาะไผ่ กับเกาะคราม จุดที่ 2 ห่างจากเกาะจวงไปทางดานที่สี่ใต้ประมาณ 30 ไมล์ทะเล และจุดที่ 3 ทางดานทิศตะวันออกของเกาะจาง อ่าวแสลงสาร พิกัดละติจูด 29 องศา 04 ลิปดา และพิกัด ลองจิจูด 30 องศา 05 ลิปดา

ซึ่งบริเวณใกล้เคียงแต่ละจุดเคยมีเรือประมงอวนลากพบกะโหลกมนุษย์ติดอวนมาแล้วจำนวนมาก โดยได้ทิ้งเรือบางลำเปิดเผยว่าเครื่องมือสื่อสารสามารถจับเป้าได้ระยะไกล แต่เมื่อเขาไกลกลับหายไปจากจู่ภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง แปลก จนพวกเรือประมงขนานนามว่า “สุสานกะโหลกกลางทะเล” โดยไม่มีใครรู้ที่มา ได้แต่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์กันต่าง ๆ นานาว่าน่าจะมีคนนำศพจำนวนมากใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วบรรทุกใส่เรือมาโยนทิ้งเพื่อปิดบังอำพรางอะไรบางอย่าง

นายปราโมทย์ กล่าวต่อว่าโดยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2536 เริ่มมีเรือประมงพบตู้คอนเทนเนอร์บริเวณดังกล่าว และมีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางกลุ่มคิดว่าตุลาคาจากเรือสินค้าข้างในมีทรัพย์สิน จึงไม่กล้านำเรื่องขึ้นมาเปิดเผย รู้กันแต่เพียงในกลุ่มย่อยเท่านั้น และเชื่อว่าต้องมีกลุ่มนักค้ามนุษย์แอบไปเปิดตู้พิสูจน์ แต่ไม่มีใครกล้าออกมาให้ข่าวหรือพูดว่าพบสิ่งใดมาบ้างในตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ามีนักแสวงโชคค้ามนุษย์ไปพิสูจน์และได้เสียชีวิตจากการระเบิดปลาแต่พลาดเกิดระเบิดในเรือจนเสียชีวิตไปหลายรายที่อ่าวแสลงสาร เหลือไว้แต่คำบอกเล่าที่ถูกต้องถึงวันนี้ โดยกะโหลกมนุษย์ที่ติดอวนเรือประมงตั้งแต่ปี 2536 จนถึงทุกวันนี้มีกว่า 100 หัว

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ทราบว่า หลายปีมาแล้วมีการพบหวั่งกะโหลกในทะเลบ่อยครั้ง จนเป็นเรื่องธรรมดา เพราะแรงงานต่างด้าวมีการฆ่ากลางแค้นและขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องศาสนา แบ่งพรรคแบ่งพวก เมื่อลงทะเลก็จะฆ่ากันแล้วโยนทิ้งทะเล บางรายถาลอยอืดเรือประมงพบก็จะแจ้งให้ทหารเรือ และตำรวจนำไปเก็บมา ถ้าไม่พบก็จะจมลงสู่ใต้ทะเล แต่ก็ไม่น่าจะฆ่ากันมากเพียงนี้ จนมีกระแสน้ำพัดพาตู้คอนเทนเนอร์มานานหลายปีแล้ว แต่ไม่มีข่าวว่ามีกรพบซากมนุษย์ในตู้แต่อย่างใด ล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมามีเรือประมงได้นำหวั่งกะโหลกเกมีเพียงเกาะมอมอบไหบอกกล่าวเรือติดอวนจากทะเล อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจส่งเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบตู้คอน เทเนอร์ดังกล่าวแล้ว.

ข้อมูลจาก เดลินิวส์